
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Telur undirritaður augljóst að skattlagning á ökutæki sé gríðarleg nú þegar og ekki sé til staðar 
svigrúm til frekari skattlagningar á þau. Einnig mætti leiða rökað því að veggjöld vegi að 
stjórnarakrárbundnu ferðafrelsi, einkum og sér í lagi ef ekki er val um gjalfrjálsa og auðfarna varaleið.
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